



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

(๑) กระทู้ถาม

ไม่มี

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. รับทราบศาลฎีกา ได้มีคำสั่งคดีดำ ที่ ลต/(สส) เลขที่ ๕๘๕/๒๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่นั้น ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้คัดค้าน โดยประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๒. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการสรุปการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการอภิปราย คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๔๑ นาที ๒๙ วินาที เหลือเวลา ๒ ชั่วโมง ๑๘ นาที ๓๑ วินาที พรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ๗ นาที ๕๒ วินาที เหลือเวลา ๙ ชั่วโมง ๕๒ นาที ๘ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง ๕๒ นาที ๕๖ วินาที เหลือเวลา ๑๕ ชั่วโมง ๓๗ นาที ๑๔ วินาที

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

เรื่องด่วน

- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับกรณีกองทุนหมู่บ้านเป็นการจัดซื้อของประชาชนเพื่อประชาชน โดยไม่ได้ยึดกฎระเบียบแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมากำกับกฎเกณฑ์ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่ประชาชนไม่สามารถบริหารงานได้เองต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบจากทางราชการ จึงต้องการให้มีการตรวจสอบความทุจริตโดยประชาชนที่แท้จริง และมีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สำหรับการจัดงบประมาณสร้างถนนของกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณกว่า ๑๙๓,๕๕๔ ล้านบาท โดยที่กรมทางหลวงมีงบประมาณ ๑๒๘,๕๗๗ ล้านบาท แต่มีงบประมาณในการควบคุมความปลอดภัยทางถนนเพียง ๕,๔๑๒ ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท มีงบประมาณ ๔๙,๔๖๕ ล้านบาท มีงบประมาณควบคุมความปลอดภัยทางถนน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยเพียง ๒,๐๙๓ ล้านบาท ขณะที่ยอดรวมด้านความปลอดภัยทางถนนน้อยเกินไปและไม่ชัดเจน มีปัญหาการกำหนดอัตราเสียชีวิตของกรมทางหลวง เพราะไม่มีหลักคำนวณ ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งข้อมูลความสูญเสียบนถนนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเมินว่า ๖ แสนล้านบาทต่อปี iRAP ๑.๒๔ แสนล้านบาทต่อปี ดังนั้น การพัฒนาถนนของไทยให้เป็นระดับ ๓ ดาว จะช่วยลดความสูญเสียลงเทียบค่าคุ้มทุนหากลงทุน ๑ บาทจะคุ้มทุน ๓๔ บาท เรื่องถนน ๓ ดาวเป็นมาตรการที่ได้รับการพิสูจน์จากทั่วโลกแล้ว ขอให้เปลี่ยนระบบคิดและใช้นโยบายถนนปลอดภัย ๓ ดาว โดยสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม หากลงทุนได้ภายในปี ๒๐๓๐ จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงต่อปีถึง ๗,๕๑๙ คน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า ๖.๒ ล้านล้านบาท ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงกับคนใช้รถใช้ถนน อาทิ ทางเข้า - ออก ไฟส่องแสงสว่าง ความกว้างไหล่ทาง ถนนไม่มีเกาะกลาง การจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้งบถึง ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท โดยได้ดำเนินการจัดทำเป็นถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่ เห็นสมควรให้นำงบเหล่านี้ไปพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะระบบประปาในหลายพื้นที่ที่มีปัญหา บางพื้นที่ไม่มีระบบประปา ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องปฏิรูปสำนักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ สำนักงบประมาณมีการตัดงบประมาณโดยไม่สนใจท้องถิ่นที่เสนอโครงการเข้ามา อาทิ โครงการเล็ก ๆ จะถูกตัดไปทันที แต่ในทางกลับกันสำนักงบประมาณจะอนุมัติให้เพียงโครงการใหญ่ๆ แม้สำนักงบประมาณจะมีอำนาจทำได้ แต่ก็ไม่เหมาะสม ปัญหาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่หน่วยงานในหลาย ๆ กระทรวงได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นบริหารจัดการ อาทิ ตำบลคุ้มกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกสวนมะพร้าวสภาพพื้นที่ร้อยละ ๘๐ เป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลไม่สามารถดันน้ำในแม่น้ำแม่กลอง เข้าสู่คลองตามธรรมชาติเพื่อทำการเกษตรได้ และถึงแม้จะมีโครงการขุดลอกคลองหลายโครงการแล้ว และแม้ว่าจะขุดให้ลึกเพียงใด น้ำก็ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้อย่างพอเพียง ที่ผ่านมาชลประทานได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำไว้หลายจุด แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งตำบล แต่ชลประทานไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้เนื่องจากโครงการเหล่านี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการจะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม้ว่าจะสามารถตั้งงบประมาณขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และเมื่อ อบต.รับโอนแล้ว การปรับปรุง การต่อเติม การบำรุงรักษา ก็จะทำได้ยาก เพราะขาดวิศวกรที่มีความชำนาญการ โดยปัญหาในลักษณะนี้เคยมีการหารือ

ในคณะกรรมการสิทธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการชี้แจงจากตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากมีปัญหาในลักษณะนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการที่มีปัญหาคืนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ก็ให้ออนส่งมอบกลับคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม ซึ่งลักษณะนี้ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนเกิดความล่าช้า และเชื่อว่าทั้งประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเช่นนี้ ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถรอได้ จึงขอให้สำนักงานประมาณ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานทุก ๆ กระทรวง และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะนี้ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป เพื่อจะได้นำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่า มีการกำหนดตัวชี้วัดลดงบประมาณร้อยละ ๑๐ % ลดจำนวนเหตุรุนแรงร้อยละ ๒๐% ซึ่งงบประมาณในแผนบูรณาการปี ๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๙,๗๓๒ ล้านบาท และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งในแต่ละปีตัวเลขงบประมาณที่ลดลงเหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่การเจรจาสันติภาพกับผู้เห็นต่างจากรัฐ แม้ทิศทางจะมุ่งสู่การเจรจา แต่รายละเอียดงบประมาณน้อยมาก อาทิ การเยียวยา/ฟื้นฟูสันติภาพร้อยละ ๑๖.๔ การพัฒนาร้อยละ ๕.๗ ความมั่นคงร้อยละ ๓๕.๘ การปรับทัศนคติ/โฆษณาชวนเชื่อร้อยละ ๔๒.๑ ซึ่งมากที่สุดที่ในแผน รัฐบาลควรพิจารณาตัดงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องมีวาระแอบแฝง หรือสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหา แต่รัฐบาลกลับทำเพียงลดงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่โครงการที่มีปัญหายังคงอยู่ เช่น ส่งทหารเข้าโรงเรียนเพื่อปลูกฝังค่านิยม หรือใช้วิธีเปลี่ยนชื่อโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข ที่วัตถุประสงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องกับเด็กอายุ ๑-๕ ปีและสามารถตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง จำนวน ๙๒๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง ๑๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบข่าวกรองเชิงรุกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรถึง ๓๖๙ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงบใช้งานมวลชนด้านความมั่นคงอีก ๖๖๕ ล้านบาท จึงพบว่าทิศทางของหน่วยความมั่นคงเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การเก็บดีเอ็นเอ ทั้งแบบพุ่งเป้าและเหมารวมทั้งชาวบ้าน ครู ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเก็บข้อมูลรูปถ่ายและบัตรประชาชน โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า หากต้องการสันติสุขจริงรัฐบาลต้องไม่จัดทำงบประมาณในลักษณะเช่นนี้อีก เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ใช่เป็นการทำงานในรูปแบบห้องทดลอง ขอให้รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจัง ในส่วนการใช้นวัตกรรมควบคุม ติดตาม และเก็บข้อมูล ขอให้รัฐบาลหยุดสร้างความแตกแยกแต่ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเยียวยาประชาชนและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ไม่มีการตั้งการประชุมออนไลน์ สภาจะไม่สามารถพิจารณาได้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗,๕๕๗ แห่งต้องเข้ามาชี้แจง ถ้าสภาไม่จัดให้ลงมติทางออนไลน์ได้ และหากพิจารณาไม่ทันเดือนตุลาคมนี้ ประชาชนจะเดือดร้อน เช่นเดียวกับที่รัฐบาลไม่จัดสรรงบดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาระบบที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของประกันสังคม การบันทึกข้อมูล ๑ คนใช้เวลา ๑๐ - ๓๐ วินาที เพราะประมวลผลข้อมูลแบบโบราณเมื่อ ๓๐ ปีก่อน รวมทั้งวิธีการทำงานแบบที่ทำให้ประชาชนกรอกข้อมูลขอรับเงินเยียวยาไม่ได้ ถ้ายังจัดงบดิจิทัลแบบเดิมก็จะเป็นงบคงรูปที่สิ้นหวัง เพราะไม่

สามารถเกิดขึ้นจริง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ งบประมาณกระทรวงดิจิทัลฯ ๑.๘ พันล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๘.๕ มากที่สุดของทุกหน่วยงานในระดับกระทรวง อีกทั้งความถดถอยของประชาชนในประเทศ เพราะรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้ ส่งผลต่อคุณภาพประชาธิปไตย เพราะกลุ่มอำนาจทางการเมือง กลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจ แทรกแซงเพื่อตนเองและพวกพ้อง ดังเช่นกรณีปัญหาคนไม่มีที่ดินทำกิน ๑๐ ล้านคน ซึ่งที่ดินอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย และจนถึงขณะนี้ยังแก้ไขไม่ได้ จากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยความเหลื่อมล้ำของไทยใน ๑๐ ปี ยังมีความเหลื่อมล้ำสูง คนไทยร้อยละ ๒๐ รายได้ต่างกัน ๑๐.๓ เท่า และอันดับความเหลื่อมล้ำ ความมั่งคั่งของไทยอยู่อันดับที่ ๒๗ สูงกว่าเวียดนาม สะท้อนว่าคนจนร้อยละ ๑๐ ของคนไทยมีทรัพย์สินเป็น ๐ หรือหนี้ติดลบ และความเหลื่อมล้ำจะเพิ่มขึ้นหลัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สะท้อนหลังจากล็อกดาวน์ที่ทำให้ภาระหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น รายได้ครัวเรือนลดลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง เช่น การท่องเที่ยว แรงงานภาคท่องเที่ยวตกงาน ๒.๕ ล้านคน ภาคอุตสาหกรรม ๑.๕ ล้านคน และเกษตรกรจะถูกซ้ำเติมจากภาวะภัยแล้งรวม ๖ ล้านคน หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีเวลาให้ส่งข้อเสนอปรับปรุงงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ สำนักงบประมาณ ระบุว่า ไม่มีหน่วยงานไหนขอปรับลดงบประมาณของกระทรวง กรม ทำให้งบไปรวมในงบกลาง ส่งผลให้งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จึงเป็นงบปกติไม่ใช่งบในภาวะฉุกเฉิน แต่เป็นงบกลาง ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท และงบกลางปี ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินอีก ๔๐,๓๒๕ ล้านบาท ยังไม่รวมงบประมาณจาก พ.ร.บ.เงินกู้ฯ อีก ๔ แสนล้านบาท ดังนั้น รัฐจึงมีงบถึง ๖ แสนล้านบาท จึงมีข้อเสนอคือ ต้องปรับลดและกลั่นกรองงบเงินกู้ ๔ แสนล้านบาทให้ถึงมือประชาชน และต้องใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ให้คุ้มค่า สำหรับงบประมาณการก่อสร้างและบำรุงรักษาของกรมทางหลวงในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงปี ๒๕๕๗ พบว่า ภาคใต้มีงบประมาณก่อสร้างถนนทางหลวง และงบบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด เพราะรัฐบาลในขณะนั้นไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เลย จนถึงยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำจดหมายส่วนตัวขอความเป็นธรรมไปยังรัฐบาล จึงทำให้รัฐบาลจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากปี ๒๕๕๕ ได้งบประมาณ ๔.๘ พันล้านบาท ปี ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ๘.๔ พันล้านบาท และปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๑.๓ หมื่นล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับงบประมาณการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑.๑ หมื่นล้านบาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเยียวยาหรือคืนความเป็นธรรมให้กับประชากรภาคใต้เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ขณะที่การจัดงบประมาณในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ที่เป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าภาคอื่น ๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเสนอการก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่คิดกันมาเป็นเวลา ๕๐ ปีแล้ว แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเรียกร้องให้รัฐบาลได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและดำเนินการจัดสรรเป็นงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปด้วย งบประมาณที่เกี่ยวกับการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย และความยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ กระบวนการยุติธรรม ที่ล่าช้า และมีความเหลื่อมล้ำ ซ้ำเติมคนจน และด้อยโอกาส ไม่ได้รับการพิจารณาปรับลดงบประมาณลงไป เพราะถือว่าเป็นงานที่หนักแต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อยมาก โดยปี ๒๕๖๓ - ๖๔ กองทุนยุติธรรมถูกปรับลดงบประมาณต่อเนื่อง เหลือเพียงปีละ ๑๕๐ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี

๒๕๖๑ - ๖๒ ลดลงตามลำดับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาที่ชนะทางการเมืองไม่ตรงกับรัฐบาล และกองทัพ จะถูกจับคดีเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหมด และจะหมดสิทธิได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เพราะขัดกับหลักเกณฑ์คณะกรรมการที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนงบประมาณของกรมบังคับคดี ก็มีงานเพิ่มขึ้น แต่ ถูกปรับลดงบลงถึง ๙๐ ล้านบาท แล้วการดำเนินคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายหลังช่วงวิกฤตโควิดจะถูกจัดสรรไป ในรูปแบบใด ขณะทั้งขาของกรมราชทัณฑ์ ได้ถูกปรับลดลงถึง ๒๓ ล้านบาท มีนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศ ๓ แสนกว่าราย ทำให้เกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ และไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณในส่วน ของความเสมอภาคทางเพศนั้น เนื่องจากส่งผลต่อความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมือง งบประมาณกิจการสตรีสถาบันครอบครัว ที่พยายามสร้างความเท่าเทียม แต่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีงบประมาณรวม ๒๑๔.๓ ล้านบาท ซึ่ง ๑ ใน ๓ เป็นงบบุคลากร ๑๑๒.๙๕ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการและลงทุนของราชการ งบ ๓๐ ล้านบาท เป็นงานกิจกรรมสตรีที่ไม่ได้ สร้างความเสมอภาค เมื่อดูผลจากตัวชี้วัด ทำได้ไม่ถึง ๑ ใน ๑๐ จากเป้าที่ตั้งไว้ของงานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ดังนั้นการสร้าง ความเท่าเทียมทางเพศ คือ ต้องลดภาระผู้หญิงซึ่งรัฐยังไม่จัดสรรงบประมาณคือ ช่วง ๒ ปีแรกที่ดูแลเด็กก่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณน้อยมากซึ่งดูแลเด็กประมาณกว่า ๘ แสนคน ซึ่งในกรุงเทพฯ มีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กถึง ๒๙๘ ศูนย์แต่ได้งบเพียง ๕.๑๒ ล้านบาท ไม่เพียงพอสำหรับอนาคตของชาติ สำหรับกรณีที่มี การระบุงบระบบเศรษฐกิจมีการชะลอตัวสูงซึ่งมีผลกระทบจากโควิด-๑๙ ซึ่งขณะนี้รายได้จากการท่องเที่ยว แทบเป็นศูนย์ กำลังประสบปัญหาตักงาน ปิดกิจการ และมีแนวโน้มเลวร้ายมากขึ้น และมีการคาดการณ์ไว้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องน่าจะมีการตักงานของแรงงานภาคการท่องเที่ยว และ ภาคบริการสูงถึง ๒.๓ ล้านคน จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว นับตั้งแต่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ ต่างเป็นจังหวัดที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงจำเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับประมาณการของรายได้ การจัดงบประมาณปี ๒๕๖๔ จะต้องลดความเหลื่อม ล้ำ ด้วยการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนให้มากที่สุด แต่รัฐบาลจัดงบประมาณสำหรับการท่องเที่ยวไว้เพียง ๘,๘๗๓ ล้านบาท จากวงเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๐.๒๙๕ จากงบประมาณทั้งหมด สำหรับมาตรการเพื่อ กระตุ้นการท่องเที่ยวยังคงเหมือนเดิม ไม่ทำให้เกิดการกระจายรายได้ เช่น การให้นิติบุคคลจัดสัมมนา หักภาษีได้ โครงการประชุมในเมืองไทย ซึ่งนอกจากกระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้ไม่มากเท่าที่ควรแล้ว ยังทำให้รายได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงแรมใหญ่ ๆ แต่ไม่กระจายถึงการท่องเที่ยวชุมชน ถึงแม้มูลค่าทาง เศรษฐกิจต้องโตขึ้นอย่างน้อยปีละ ๓ เปอร์เซ็นต์ แต่ระบบการศึกษาไทย ไม่อาจพัฒนาประชากรให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขันกับพลเมืองโลกได้เลย ถ้ายังปล่อยให้การจัดงบประมาณการศึกษาไทยเป็นแบบนี้ ต่อไป จะเหมือนเดินไปข้างหน้า แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเหมือนเดินถอยหลังตลอดเวลา การจัดงบประมาณ แบบนี้ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศ การปรับลดงบประมาณตามจำนวนเด็กที่ลดลงเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา งบแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดลงถึงร้อยละ ๗.๕๖ ขณะเดียวกันงบกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาลดลงถึงร้อยละ ๑๓.๗ การตัดงบประมาณลดลง เป็นการซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ

และเมื่อนับงบประมาณที่เกี่ยวกับงานประชุมสัมมนาตั้งครุออกนอกห้องเรียน จำนวนถึง ๕,๘๑๘ ล้านบาท ทำให้เห็นว่าการจัดงบประมาณทางการศึกษาปี ๒๕๖๔ เป็นงบประมาณที่ไม่สามารถยอมรับได้ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินจากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งรัฐจะให้เงินสนับสนุนประมาณ ๔๐๐ บาทต่อหัว เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ชุมชนตรวจหาโรคเรื้อรัง ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๖๑ มีการตรวจพบกลไกการทุจริตในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า มีคลินิก ๑๘ แห่ง เบิกจ่ายเงินกว่า ๗๔ ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ไม่ได้มีการตรวจโรคให้กับประชาชนจริง ต่อมา สปสช. เขต ๑๓ ได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว แต่จนถึงปัจจุบันไม่มีรายงานว่าได้เรียกเก็บเงินคืนจากคลินิกเหล่านี้ รวมถึงไม่มีรายงานว่ามีกร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดหรือให้ระงับยับยั้งการดำเนินการของคลินิก เพราะยังเห็นว่ามีการเปิดให้บริการอยู่ ซึ่งจะนำเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ดูแลประชาชนทั่วทั้งประเทศ สำหรับภาคใต้ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาแล้ว สามารถต่อเชื่อมเส้นทางใดได้บ้าง ซึ่งได้ตั้งงบประมาณในการพัฒนาภาคใต้มาเป็นลำดับ มากกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่องการก่อสร้างสนามบินจังหวัดตรัง ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดตรังทั้งหมด เพื่อส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดตรังบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการคมนาคม โดยจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางในด้านการคมนาคม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงการสร้างถนนเส้นทางสายใหม่ทั่วทุกภูมิภาคที่ไม่ทับเส้นทางเดิม หากเป็นการจัดทำโครงการมอเตอร์เวย์ รัฐบาลจะต้องร่วมทุนกับภาคเอกชน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการที่อยู่ในชั้นแปรญัตติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ส่วนกรณีประเด็นปัญหาการจราจรที่ถนนบางแห่งไม่มีเกาะกกลางถนน ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับเรื่องไปตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ยืนยันว่าการสร้างถนนใหม่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างยิ่ง บางเส้นทางอาจจำกัดความเร็ว สำหรับประเด็นการใช้ยางพาราจะเพิ่มการใช้ประโยชน์ในประเทศ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรม โดยรัฐบาลย้าให้ทุกกระทรวงใช้ประโยชน์และจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงจึงแยกบางส่วนไปใช้ยางสังเคราะห์จากน้ำมัน ต้องหาวิธีการใช้ในประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องไฟฟ้าว่า รัฐบาลให้ความสำคัญส่งเสริมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในพื้นที่ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน โดยรัฐบาลใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา PM ๒.๕ และไฟฟ้า ทั้งในประเทศและหมอกควันข้ามแดน ส่วนมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินใหม่ เช่น สินเชื่อ Soft Loan อนุมัติให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว ๕.๙ หมื่นคน วงเงินรวม ๙.๕ หมื่นล้านบาท พร้อมจัดสรรเงินกู้ให้ผู้ประกอบการที่ไม่เข้าเกณฑ์ Soft Loan เพิ่ม ๑ หมื่นล้านบาท รายละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า การเบิกเงินเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง สามารถเปิดบริการให้กับประชาชนในการตรวจเบาหวาน ตรวจความดันโลหิต และตรวจหลอดเลือดสมอง ซึ่งได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทราบข้อมูลว่าเรื่องทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่ามีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตจริง มีการเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจริง ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ แต่ได้มีการเรียกเก็บเงินคืน ซึ่งปัจจุบันยังติดตามทวงหน้อย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นการทุจริตการเบิกจ่ายงบของรัฐ จึงได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทำการยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกใบประกอบโรคศิลป์ในคลินิก ๑๘ แห่งแล้ว

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ เนื่องจากมีพืชผลการเกษตรหลายชนิดที่ราคาต่ำ อาทิ ราคาข้าวเปลือกที่ถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ทุเรียนหอมทองราคาทางการเฉลี่ยทั้งปี กิโลละ ๑๔๐ บาท ราคามังคุด กิโลกรัมละ ๓๗.๖๐ บาท ขณะที่หลายปีก่อนกิโลกรัมละ ๑๗ บาท ทำให้เห็นว่ามีพืชผลการเกษตรหลายชนิดที่ราคาก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีพืชผลการเกษตรชนิดใดราคาตกต่ำ รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร และล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยประกันรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าวโพดอ่อนหลังให้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดด้วย สำหรับ ข้าวอนโยบายประกันรายได้ฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ได้มีมติคือ ให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติจะมีการดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป รวมทั้งมีมาตรการเสริมที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้จะมีเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ปลูกข้าวเป็นค่าต้นทุน ๕๐๐ บาท ต่อตัน ค่าเก็บเกี่ยว ๕๐๐ บาทต่อตัน แต่ต่อไปนี้ใช้วิธีจ่ายครั้งเดียว ๑,๐๐๐ บาท เป็นมติใหม่ของคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นมติแล้วก็กำลังจะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับราคายาง มีมติของคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมได้มีมติที่จะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางต่อไปและขณะเดียวกันก็มีมาตรการเพิ่มเติมในการช่วยผู้ประกอบการธุรกิจไม้อย่างที่สามารถที่จะมีวงเงินกู้พิเศษ ๒๐๐ ล้านบาท โดยรัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ นอกจากนั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ยางแห่งก็มีวงเงินกู้ให้ ๒๐๐ ล้านบาท และช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เช่นเดียวกัน และมีนโยบายที่จะระบายสินค้าทางการเกษตรทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศออนไลน์โดยเฉพาะตลาดประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของผลไม้ไทยและเป็นที่ยอมรับซึ่งสามารถขายผ่านอาลีบาบาได้มากถึง ๔๐๐ ล้านบาท และรวมทั้งพืชเกษตรชนิดอื่นได้ไปขายใน Modern Trade อาทิ ห้างเซ็นทรัล เตรียมพื้นที่ไว้ ๑๐๐ ตารางเมตร สำหรับให้เกษตรกร รวมทั้งชาวสวนผลไม้ไปขายฟรีโดยไม่คิดค่าพื้นที่ เป็นต้น ถือเป็นช่องทางที่รัฐบาลพยายามที่จะช่วยให้ราคาผลไม้ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าพืชผลการเกษตรก็ไม่ได้ราคาตกทุกชนิด ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หรืออยู่ในช่วงสงครามการค้าที่ยังไม่ยุติ และแม้จะต้องมาเผชิญกับวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในประเด็นของการค้าชายแดน เนื่องจากการค้าชายแดนมีความสำคัญและมีผลต่อการส่งออกของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการส่งเสริมและผลักดัน พยายามเข้าไปร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งหอการค้า

สภาอุตสาหกรรม สภาผู้ส่งออกสินค้า สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ รอบประเทศ ในจุดชายแดนที่ติดกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่รัฐบาลได้ดำเนินการให้มีการค้าระหว่างชายแดน อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไปยังประเทศที่ ๓ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และยังสามารถลำเลียงสินค้าผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อส่งออกทางเรือไปสู่ทั่วโลกได้อีกด้วย ประเด็นสุดท้ายเรื่องอัญมณี ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลเรื่องธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอัญมณีโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี ที่ต้องการจัดงานพลอยนานาชาติทุกปี แต่ปรากฏว่าปี ๒๕๖๓ ได้เงินเพียง ๓ ล้านบาท ไม่เพียงพอจัดงาน ขณะนี้กำลังหาทางแก้ปัญหาาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชนเพื่อสมทบทุนและให้การจัดงานพลอยนานาชาติจันทบุรีเกิดขึ้นได้แต่ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้ จังหวัดจันทบุรีจัดงานพลอยนานาชาติได้

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า กองทุนหมู่บ้าน ไม่ได้อยู่ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย แต่อยู่ภายใต้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ ซึ่งไม่มีข้าราชการเป็นคณะกรรมการ โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้จัดการกองทุนเองทั้งหมด จะนำปัญหาเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ส่วนประเด็นกีดกันการค้าชายฝั่งนั้น มีหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมด แม่น้ำ มีปัญหา กีดกันชายฝั่ง จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชายฝั่งทะเล ๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร พบการกีดกันชายฝั่ง ๗๐๐ กว่ากิโลเมตร แบ่งเป็นมีผลกระทบรุนแรง ๒๒ กิโลเมตร ปานกลาง ๒๙ กิโลเมตร เล็กน้อย ๓๗ เมตร ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรียกร้องผ่านท้องถิ่นให้แก้ปัญหา เช่น โครงการเชื่อมกันคลื่นหาดม่วงงาม มีทั้งกลุ่มคัดค้านและกลุ่มเห็นด้วย ยืนยันโครงการนี้เป็นความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ความต้องการของกรมโยธาธิการและผังเมือง อีกทั้งโครงการเชื่อมกันคลื่น หลักการมี ๒ แนวทาง คือ นักวิชาการเสนอให้ปล่อยตามธรรมชาติ เมื่อมีพายุจะหอบทรายลงไปทะเลช่วงสงบ ๘-๑๐ เดือนทรายก็กลับมา แต่ไม่มีทางกลับไปเดิม เพราะจะอยู่จุดหน้าหาด ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีที่ดินติดทะเล ส่วนข้อเสนอเวรคืนที่ดินก็เป็นแนวความคิด ส่วนการสร้างเชื่อมกันคลื่นในปัจจุบันจะสร้างเป็นขั้นบันได เตาจะเข้ามาได้เหมือนเดิม ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินการกีดกันชายฝั่ง แต่ไม่ได้เสนอแนวทางแก้ไข หากจะตั้งคณะกรรมการตัดสินใจแก้ไข หรือปล่อยตามธรรมชาติ การเวรคืนที่ดินประชาชน หรือย้ายคน ก็ต้องทำตามกฎหมาย ยืนยันว่ามีจำนวนไม่น้อย แต่สิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนและหน่วยงานแก้ปัญหาทำตามหลักวิชาการ ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสร้างเชื่อมกันไปไม่ได้ที่จะทำแบบเหมือน ๓๐ ปีที่แล้ว หากมีการทุจริตต้องถูกลงโทษอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใคร ต้องการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ผลักดันที่จะสร้างเชื่อมกันคลื่น แต่มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หากตรวจสอบแล้วพบว่าที่ใดมีการทุจริตเกิดขึ้น จะดำเนินการแน่นอน

นายจิติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การจัดทำงบประมาณได้จัดทำด้วยความเสมอภาค กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ให้ความสำคัญในความเสมอภาคระหว่างเพศ และได้มีการประชุมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายพรรคการเมืองเข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความเท่าเทียม ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเชื่อว่าภายในปีนี้จะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายไว้ในสภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ และต้องยอมรับความจริงว่าในหลายอาชีพอยู่ในช่วงตกต่ำอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งในปัจจุบันเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ดังนั้น คนที่มีอาชีพเดิมจะขาดทักษะด้านการประกอบอาชีพด้านดิจิทัล และขาดทักษะในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะ อบรม โดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวนั้น ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ มีจำนวน ๘ แห่ง ทั่วประเทศ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยุคใหม่ นอกจากนั้น ยังได้เน้นอาชีพของแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ซึ่งมีจำนวนมากถึง ๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ขาดทักษะ ขาดการชี้แนะว่าจะมีอาชีพอย่างไรให้พึ่งพาตนเองได้ ได้มีนโยบาย ในคณะรัฐมนตรีว่าให้ทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินการ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ดูแลโรงเรียนต่าง ๆ และฝึกอาชีพในระยะสั้น ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เป็นการฝึกเกี่ยวกับ E-Commerce สินค้าออนไลน์ ด้านกระทรวงกลาโหม มีการฝึกอาชีพโลจิสติกส์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม มีการร่วมมือกันในการฝึกทักษะเพื่อให้คนไทยประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ติดต่อสินค้าของธนาคารออมสิน ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ดำเนินการครบวงจร โดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงความคิดเห็นว่าให้ตัดงบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของค่าอาหารผู้สูงอายุ และโครงการคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว และนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการจัดสรรเลี้ยงอาหารให้เด็กเล็กได้ถึง ๖,๓๐๐,๐๐๐ คน จำนวนเด็กเล็กที่อยู่ในสถานเด็กเล็กมีเพียง ๒ ล้านคนเศษ โดยศูนย์เด็กเล็กที่มีจำนวน ๕๓,๐๐๐ แห่ง ในส่วนสังกัดการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๑,๔๓๙ แห่ง ในส่วนสังกัดท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ แห่ง กรุงเทพมหานคร ๗๓๙ แห่ง ตำรวจตระเวนชายแดน กระทรวงสาธารณสุข สมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นศูนย์เด็กเล็กที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว จำนวนศูนย์เด็กเล็กได้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายภาคส่วน ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ทำงานอย่างเต็มที่ สำหรับบุคคลที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งได้ดำเนินการให้บุคคลเหล่านี้มีที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและทำงานอย่างมีความสุข

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงข้อสังเกตถึงงบประมาณที่กระทรวงยุติธรรมได้รับนั้นอาจไม่เพียงพอไม่มากเท่าที่ควร ในส่วนข้อเท็จจริงของการปรับลดงบประมาณลงไปไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของกระทรวง และข้อคำถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงความเป็นห่วงถึงกองทุนยุติธรรมนั้น ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด ซึ่งกองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนหมุนเวียน ที่เป็นทุน

คำประกันของผู้ประกันตนเท่านั้น มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการกองทุนฯ ส่วนเงินช่วยเหลือเหี่ยวจากคดีอาชญากรรม ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเงินในส่วนนี้ รัฐบาลตั้งไว้ ๓๐๐ ล้านบาท และนายกรัฐมนตรีได้ให้งบกลางมาช่วยเหลืออีก ๑๗๖ ล้านบาท ส่วนปี ๒๕๖๔ ได้มา ๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างแน่นอน ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีต่าง ๆ ที่ล่าช้านั้น เนื่องจากมีความแตกต่างในเรื่องกรอบเวลาของการพิจารณาคดี บางคดีต้องใช้คณะกรรมการหลายส่วน แต่มีแนวทางปฏิบัติคล้ายกัน ในประเด็นความแออัดในเรือนจำ รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณสร้างเรือนนอน ๒ ชั้น รองรับนักโทษให้ได้ ๘๐,๐๐๐ คน เพื่อลดความแออัดและรัฐบาลมีการรณรงค์ดำเนินการใช้ กำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) โดยให้ผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์พักโทษจ่ายเงินค่าเช่าเองส่วนหนึ่งและรัฐบาลช่วยส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะสามารถลดความแออัดในเรือนจำตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ ในส่วนของกรมบังคับคดีที่มีหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยจะใช้มาตรการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ และเจ้าหนี้ หากมีการยื่นฟื้นฟูกิจการ ๒ ล้านขึ้นไป กรมบังคับคดีจะให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกมีมาตรการรองรับไว้อย่างดี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่าได้เตรียมแผนพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ และบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข ๔๑ และ ๔๒ โดยงบประมาณในการดูแลบำรุงถนนพื้นที่ภาคใต้มีการตั้งงบประมาณ เพิ่มขึ้นทุกปี ปีล่าสุดมีการตั้งงบประมาณ ๑๖,๘๐๘ ล้านบาท เพื่อบำรุงพื้นผิวถนน โดยการตั้งฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สำหรับทางหลวง เพชรบุรี - สงขลา ๑,๑๘๓ กิโลเมตร ตั้งงบประมาณ ๒,๙๐๑ ล้านบาท ทางหลวง ๔๑ ชุมพร - พัทลุง ๓๘๓ กิโลเมตร ตั้งงบประมาณ ๙๗๔ ล้านบาท และทางหลวง ๔๒ สงขลา-นราธิวาส ๒๖๒ กิโลเมตร ตั้งงบประมาณ ๖๘๙ ล้านบาท งบประมาณบำรุงถนนทั่วประเทศ ภาคใต้ได้ตั้งงบประมาณ ๔,๕๑๙ ล้านบาท ภาคเหนือ ๓,๕๕๕ ล้านบาท ภาคอีสาน ๔,๗๑๕ ล้านบาท และภาคกลาง ๖,๗๕๐ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนภาคใดเลย การพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนั้น เตรียมดำเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม - ชะอำ เป็นมอเตอร์เวย์ขนาด ๔ ช่องทางจราจร ระยะทาง ๑๐๙ กม. วงเงินลงทุนโครงการ ๗๙,๐๐๖ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย เป็นมอเตอร์เวย์ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๗๑ กม. เงินลงทุน ๔๐,๖๒๐ ล้านบาท ขณะนี้ออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ได้รับความเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างรอบรรจุวาระ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการผลักดันตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้แก่คนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เพื่อตอบสนองนโยบาย กระทรวงแรงงาน

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการทั้งในด้านความคุ้มครองทางสังคม โดยการขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งการขยายอายุให้แก่บุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มิอายุตั้งแต่ ๖๐-๖๕ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขยายฐานความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ชี้แจงว่า การพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษามีความตั้งใจให้การศึกษาไทยมีความเป็นเลิศ ประเทศไทยมีโรงเรียน ๕,๐๐๐ กว่าโรงเรียน สำหรับโครงการอาหารกลางวันโดยได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี เพิ่มจาก ๒๐ บาท เป็น ๓๖ บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่านั้น หากโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพทางการศึกษา การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงกรณีการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการใช้แผนบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนใต้ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ในการดำเนินการภายใต้การบูรณาการด้านความมั่นคงและน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมไปถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนเพื่อให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถแบ่ง ได้เป็น ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชาอาณาจักร (กอ.รมน.) และด้านการพัฒนารับผิดชอบโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศ.อบต.) โดยดำเนินการในปี ๒๕๖๑ มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมสามารถลดความรุนแรงในรอบ ๘ เดือน ลดลงร้อยละ ๖๗.๓๗ ด้านการพัฒนาทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ ซึ่งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้ประชากรที่น้อยและรายได้ครัวเรือนลดน้อยลงกว่าร้อยละ ๔๒ โดยในพื้นที่อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนฟื้นฟูปี ๒๕๖๔ และมอบ นโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่วางแผนฟื้นฟูต่อไปยังปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วย ส่วนในเรื่องของงบประมาณได้มีการวางกรอบวงเงินไว้ที่ ๙,๗๓๑ ล้านบาท แบ่งเป็นงบด้านการพัฒนา ๕,๒๖๑ ล้านบาท และงบด้านมั่นคง ๔,๔๗๐ ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลเน้นการพัฒนา การเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้คนในพื้นที่ โดยด้านความมั่นคง ตั้งเป้าหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ลดเหตุการณ์รุนแรงลงร้อยละ ๕๐ มุ่งแก้ไขภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะ ปัญหาด้านยาเสพติด ประสิทธิภาพด้านข่าวกรอง การแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีและการเจรจาพูดคุยสันติสุข นอกจากนี้ด้านการพัฒนา ศ.อบต. ยังตั้งเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรม ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดตั้งเป้าในปี ๒๕๖๔ ให้เกิดมูลค่าการลงทุนรายได้การท่องเที่ยว

และรายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ รวมไปถึงมุ่งเน้นให้พื้นที่ที่มีความปลอดภัยเสริมสร้างพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งรวมไปถึงเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงการพูดคุยสันติสุขซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในพื้นที่ในการเจรจาพูดคุยได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการพูดคุย รวมไปถึงมีการลดงบประมาณลงเพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมแต่ยังคงกำหนดเป้าหมายให้มีตัวชี้วัดคงเดิม โดยให้การสร้างแนวคิดให้เยาวชนที่ไม่ใช่การล้างสมองแต่เป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจผ่านครูและผู้ปกครองโดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้นำศาสนา เข้าไปอบรมให้มีพื้นฐานความคิดไปในทางที่บวกไม่ใช่ความรุนแรงในการตัดสินใจ ส่วนการลงทะเบียนชิมการดั้นนั้น จะพบว่าผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นขบวนการสำคัญในการก่อเหตุจึงจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนผู้ใช้ซิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมแปลงผู้ใช้งานยืนยันว่าเป็นการปกป้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยและไม่ใช้การละเมิดสิทธิอย่างแน่นอน ด้านการเก็บดีเอ็นเอ เป็นการมุ่งเน้นคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเป็นการขอความร่วมมือในการเก็บพยานหลักฐาน ที่ไม่ใช่การบังคับ ด้านการข่าวเองเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่การสร้างความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่แต่เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและความสูญเสียรวมถึงสามารถควบคุมสถานการณ์ ขณะที่กล้องวงจรปิดถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการป้องกันการเกิดเหตุรวมไปถึงติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า การบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ๔๕,๐๐๐ อัตรา ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข เกือบ ๒ แสนคน ยังไม่ได้บรรจุเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ รัฐบาลจึงอนุมัติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ใน ๒๔ สายงาน จึงมีบางกลุ่มที่ไม่ได้รับการบรรจุ แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นั่งนอนใจ ส่วนกรณี ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดิงว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่า งบประมาณลดลงร้อยละ ๔๕ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นการปรับพื้นฐานงานวิจัย เน้นที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยยกการทำวิจัยทั้งหมดไปอยู่ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อน อีกทั้งสถาบันวัคซีน ได้งบประมาณเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยกระดับหน่วยงานเพื่อความร่วมมือต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณใน พ.ร.ก.เงินกู้เกือบ ๓ พันล้านบาท แยกเป็นสถาบันวัคซีนได้งบประมาณพัฒนาวัคซีนต้นแบบ ๙๕ ล้านบาท การทดสอบในสัตว์ ได้แก่ หนู ลิง ซึ่งมีความก้าวหน้า เป็นที่พอใจการทดสอบในมนุษย์ ๗๐๒ ล้านบาท และผลิตวัคซีนต้นแบบ ๑,๕๑๓ ล้านบาท สะท้อนความสำคัญ และเป็นความภาคภูมิใจของไทยที่พัฒนางานวิจัยด้วยตัวเอง ส่วนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท เป็นงบประมาณ แต่กระทรวงสาธารณสุขได้แยกงบด้านวิจัยเพิ่มเติม ๑,๐๐๘ ล้านบาท ได้แก่ งบพัฒนาจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ๘ ล้าน งบวิจัยเชิงระบบสุขภาพ ๒๐๐ ล้านบาท งบวิจัยแก้ปัญหาโควิด-๑๙ และโรคระบาดในอนาคต ๓๐๐ ล้านบาท และตั้งศูนย์จีโนมิกส์ EEC เป็นงบผูกพัน ๕๐๐ ล้านบาท ยืนยันว่าไม่ได้ลดงบวิจัยแต่เป็นการแยกงบ ๒ หน่วยงานไปที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ต่อมาสมาชิกฯ ได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมและนัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

พักการประชุมเวลา ๐๑.๓๘ นาฬิกา
